



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” การใช้ MS office 365

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมตามโครงการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” การใช้ MS office 365 สำหรับการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีคุณศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร ณ ห้อง IC301 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้





## คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ ส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอ กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับการจัดการอบรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของคณะ ได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อม และการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยวิทยากร คุณธนภัทร ปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวข้อ หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการพิจารณาแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วิทยากร โดย คุณมยุรี แก้วประภา หัวหน้างานตำแหน่งและ อัตรากำลัง คุณพรนุท พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน มหาวิทยาลัย รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการ จัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย คุณภักศุภณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สังกัด งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครู  
 ประถมกสิกรรมภาคเหนือ และพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์  
 คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ประจำปี 2565



เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คุณเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร และคุณมงคล การดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค หลังจากนั้นเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่าเป็น “บิดาเกษตรแม่โจ้”



คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และที่ปรึกษาคณบดี เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร"



เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับคุณสมบัติ นิมเงิน และคุณมงคล การดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร" เนื่องในโอกาส "45 ปี 45 ความภูมิใจของคณะผลิตกรรมการเกษตร" มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2565 และ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร” ประจำปี 2565



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2565 หัวข้อ “การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย” และ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร” ประจำปี 2565 หัวข้อ “การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร” โดยมีอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ "ส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น" หัวข้อ เทคนิค การเตรียมผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ



เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ “ส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฯ สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ



โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ เทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง IC103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา" และ กิจกรรม"ผู้บริหารพบปะบุคลากร" คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา" เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษา และการดูแลนักศึกษา ในรูปแบบการเรียนแบบ onsite และการบริหารจัดการ ในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัย, จ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย กิจกรรม "ผู้บริหารพบปะบุคลากร" เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมการนำเสนอ  
 "หลักสูตรทุนฝึกอบรณานาชาติ (AIRC) ประจำปี พ.ศ. 2566-2568



เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการนำเสนอ "หลักสูตรทุนฝึกอบรณานาชาติ (AIRC) ประจำปี พ.ศ. 2566-2568 Theme; BCG" และการเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ ในการเสนอโครงการ/หลักสูตร ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเสนอหลักสูตร AIRC จำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตร TIPP จำนวน 2 หลักสูตร โดยมี อาจารย์ ดร.วิจิตร ธิลาพัฒนา (รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมนำเสนอหลักสูตร TIPP และ AIRC ซึ่งจัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีการจัดการนำเสนอหลักสูตร AIRC และ TIPP จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขา Sufficiency Economy Philosophy (SEP), สาขา Agriculture and FoodSecurity, สาขา Public Health, สาขา Bio Circular Green Economy (BCG) และ สาขา ClimateChangeand Environmental Issues ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล, กรุงเทพมหานคร





## กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและรับฟังข้อมูล การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร



เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าตรวจสอบและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ พองเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ให้การต้อนรับ โดยการตรวจสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษาใหม่ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อนนักศึกษาใหม่เข้ามาเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่ออนันต์ ประกอบของ บิดาของนางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร



เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ พองเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่ออนันต์ ประกอบของ บิดาของนางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ณ บ้านน้อย ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ พองเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมในพิธี

